

# ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/๑๕๖๗



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(โดยมีเงื่อนไข)

เรียน นายอำเภอนาจะหลวย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๔๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๘๗๐๘  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจาก กรมการปกครองว่า ได้แจ้งให้จังหวัด/อำเภอดำเนินการเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบลงทุน) โดยขอให้จัดเตรียมเอกสารหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและประสานงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดราคากลางของรายการงบลงทุน นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณารอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรายจ่ายลงทุนตามที่กรมการปกครองเสนอเรียบร้อยแล้วประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ทุกรายการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ (โดยมีเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้) ตามรายการงบลงทุนที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

/๒. รายงานงบลงทุน...

๒. รายการงบประมาณปีเดียวหรืองบประมาณผูกพันใหม่ พิจารณาในการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาซื้อหรือราคาจ้างฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสำหรับงบประมาณปีเดียวกำหนดวงงานในการดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตรา ๔๓ อย่างเคร่งครัด

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ให้นายอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๐๓๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามผนวก ๕

๔. ตรวจสอบแปลงที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้อง ไม่ควรเลือกใช้ที่ดินที่มีภาระค่าเช่าที่ดินซึ่งจะมีผลผูกพันกับงบประมาณในอนาคต

๕. การจัดหาสถานที่ก่อสร้างหอประชุมอำเภอ ในสถานที่แห่งใหม่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ความเห็นชอบของที่ประชุมกรมการจังหวัด รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสม สวยงามสอดคล้องกับสถานที่ มีความทันสมัยเป็นสากล มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และการสื่อสาร เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ มีเส้นทางการคมนาคมภายในเขตการปกครองที่สะดวก และมีเส้นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ

๖. สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในวงเงินงบประมาณที่กรมการปกครองจัดสรรให้โดยไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงค่ารั้วถนนอาคารเดิม ค่าปรับพื้นที่การก่อสร้าง ค่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ (ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ)

๗. การออกแบบก่อสร้างอาคารแบบใหม่เป็นการเฉพาะต้องไม่ทำให้อาคารเดิมชำรุดทรุดโทรมเป็นการเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและสภาพพื้นที่ ให้จัดส่งแบบแปลนที่ออกแบบใหม่ (จัดส่งเฉพาะจังหวัด/อำเภอที่ออกแบบใหม่) พร้อมสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการก่อสร้าง เช่น การปรับเปลี่ยนฐานราก การปรับเพิ่มลดขนาดเสาเข็ม วัสดุหลังคา วัสดุปูพื้น ให้เร่งรัดดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และกรณีการวิเคราะห์ชั้นดินและกำหนดฐานรากของอาคารเพื่อวิเคราะห์หาความสามารถรับน้ำหนักของชั้นดินและการออกแบบฐานรากของตัวอาคาร ให้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการดำเนินการดังกล่าว

๘. การรั้วถนนอาคารเดิม ให้เร่งรัดดำเนินการรั้วถนนอาคารตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาคารเดิม และการเบิกจ่ายงบประมาณ

๙. การส่งมอบพื้นที่การก่อสร้าง ให้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และหากในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีการจัดงานประจำปี ให้จัดเตรียมสถานที่อื่นรองรับการจัดงานดังกล่าว

๑๐. แจ้งผลการพิจารณาการจัดหาผู้รับจ้าง วงเงินที่จะทำสัญญาก่อนนี้ ผูกพันพร้อมจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้จังหวัดอุบลราชธานี ทราบทันทีหลังจากได้ตัวผู้รับจ้าง

๑๑. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้จัดส่งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แบบรายงานขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ ให้จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

๑๒. จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดส่งให้จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

๑๓. ในการจัดซื้อจัดจ้างหากมีเงินเหลือจ่ายหรือใช้จ่ายไม่หมดให้ส่งคืนกรมการปกครอง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๑๔. กรณีมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ขอให้อำเภอรอบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องรายงานให้จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ให้ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ ใช้แบบเลขที่ ๑๐๐/๒๗ ออกแบบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะอาคาร คสล. ๑ ชั้น ขนาด (กว้างXยาว) ๒๖X๔๕ เมตร ราคาหลังละ ๙,๑๖๑,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาภูฏ โปธิ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๖๑๓